

# มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 40 ฉบับที่ 112 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

## วันสุดท้ายของการจัดอบรมด้วย TRENDS Model เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน

วันนี้ (18 พ.ย.) เป็นวันสุดท้ายของการจัดโครงการ “การพัฒนาการเรียนรู้อในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน” (การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยด้วย TRENDS Model) เพื่อให้อาจารย์ค้นหา โจทย์วิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอนโดยการนำ TRENDS Model มาใช้ในการทำงานและบูรณาการ การเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่เวลา 09.00–15.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

เวลา 09.00 – 12.00 น.	สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ “TRENDS Model”
เวลา 13.00 – 14.30 น.	นำเสนอผลงานจากการปฏิบัติการ “TRENDS Model”
เวลา 14.30 – 15.30 น.	อภิปราย “การประยุกต์ใช้ TRENDS Model ในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามภารกิจเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดย ผศ.ดร. สราวุธ เศรษฐราช อาจารย์อภา วรรณฉวี ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา 15.30 น.	พิธีปิด

## กองนโยบายและแผนจัดประชุมสายสนับสนุนเพื่อชี้แจง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมชี้แจงนโยบาย ปณิธาน เข้มมุ่งจุดเน้น ปี 2555 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ของมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ (อ่านต่อหน้า 2)



สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

กองนโยบายและแผนจัดประชุมสายสัมพันธ์เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

เวลา 13.45 น.	ลงทะเบียน
เวลา 14.00 – 15.00 น.	พิธีเปิด และบรรยายเรื่อง นโยบายปณิธาน เข้มมั่ง จุดเน้นของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีพุทธศักราช 2555 โดย อธิการบดี
เวลา 15.00 – 16.00 น.	บรรยายเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยรองอธิการบดี (ดร.ประกอบ ใจมั่น)

จึงขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว ทุกท่าน  
เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

---

### ม.ราชภัฏนครฯ จัดประชุมโครงการ “ปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”

---

มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการ “ปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” เพื่อน้อมถวายเป็น ราช  
สักการะและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัดทำผลงานวิชาการประเภทตำราและ  
หนังสือ จึงใคร่ขอเชิญผู้ร่วมโครงการเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์  
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

เวลา 15.30 น.	อธิการบดีกล่าวเปิดโครงการ
เวลา 15.30 – 17.00 น.	บรรยายเรื่อง “การเขียนตำราและหนังสือ” โดย รศ.พร พ่วงกิม และรศ.วิมล ตำศรี
เวลา 17.00 น.	ตอบข้อซักถาม / นัดหมายครั้งต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเอกสารคู่มือการทำ  
ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเรียบเรียงโดย รศ.พร พ่วงกิม มาด้วย



เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 อธิการบดีพร้อมตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เดินทางไป  
บันทึกเทปโทรทัศน์ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่  
5 ธันวาคม 2554 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช



# พักเที่ยง

บก.มหาชัยसार ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ

ในโลกกลมๆใบนี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ เคยมีที่มนุษย์เงินเดือนจะได้รับเงินเดือนในช่วงกลางเดือน หลายท่านคงได้เห็นพาดหัวข่าวในสื่อต่างๆว่า “ร่นเวลาจ่ายเงินชรก.เร็วขึ้น กรมบัญชีกลางเยียวยาผู้ประสภัยน้ำท่วม ประกาศจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จากสิ้นเดือน พ.ย.เป็น 18 พ.ย. ส่วนงวด ธ.ค.ก็จ่ายเร็วขึ้น 5 วัน” อ่านเสร็จมีคำถามเกิดขึ้นต่อว่า แล้วต่างจังหวัดที่ไม่ประสภัยน้ำท่วมจะได้รับสิทธิพิเศษด้วยมั๊ย

เรื่องเงินๆทองๆ จะให้คิดถึงใครละ ถ้าไม่ใช่หัวหน้างานการเงิน ไม่ผิดหวังเลยมาถึงได้รับคำตอบแบบชัดเจน ตรงประเด็น จากคุณณภัทศิรา ทิพยศุภลักษณ์ ชี้แจงเป็นชุดๆพร้อมมีหนังสือยืนยันจากกรมบัญชีกลางสรุปได้ว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้เลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 โดยเหตุเนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกทม.และปริมณฑล อาจส่งผลให้ระบบธนาคารต่างๆไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงเลื่อนกำหนดจ่ายเงินเดือนค่าจ้างในสองเดือนดังกล่าวข้างต้น

ผู้ที่ได้รับเงินเดือนของเดือนพฤศจิกายน ในวันที่(18 พ.ย.) ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนในเดือนธันวาคมกรมบัญชีกลางกำหนดให้จ่ายก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน 5 วันทำการ ประมาณวันที่ 23 ธันวาคม ก็จะได้รับเงินเดือนแล้ว งานนี้จะดีใจดีมั๊ยนี้ มาเร็วก็ไปเร็ว..แล้วต้นเดือนธันวาคม คงรู้สึกแปลกๆน่าดู ยิ่งใกล้เทศกาลปีใหม่มีการจับจ่ายกันเป็นพิเศษ คงต้องมีการวางแผนเรื่องการใช้จ่ายกันน่าดู..คนเงินเดือนเล็กๆ เริ่มกังวล แต่คนเดือนโตๆคงไม่มีปัญหา

ส่วนลูกจ้างชั่วคราวและอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ยังคงจ่ายในวันทำการสุดท้ายของเดือนตามปกติ เนื่องจากเป็นคำตอบแทนที่เบิกจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยคะพี่น้อง

มาต่อที่เรื่องของเด็กดีที่ต้องประกาศให้ทราบ นางสาวสุภาพร แอนิม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 2 ได้พบกระเป๋าสตางค์ของนางสาวประภัสสร นวลแบน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ มีเงินพร้อมเอกสารครบ นำมอบที่ สภ.ย่อยมหาชัย เจ้าของกระเป๋าทราบข่าวนี้แล้วติดต่อรับตัวมหาชัยสารขอชื่นชมนางสาวสุภาพร แอนิม กับการทำความดีในครั้งนี้

คุณสุชีรา พูลสิน หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผากขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ประคิน เกิดชุมทรัพย์ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้ผลบุญที่ได้กระทำร่วมกันในครั้งนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไป

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยสุภาภิตจิน “แม้วันนี้เลิกติดต่อธุรกิจกับใคร ก็ไม่ควรนิินทาเขาฉบับหลัง นี้จึงเป็นคนมีคุณธรรม ” สวัสดิ์คะ